



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๗/๒๕๖๑

ด้วย นายธีรเมธ คำชมภู โดยนางสาวลัคณา ประสงค์เจริญ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้อง อายุ ๑๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมีนางสาวลัคณา ประสงค์เจริญ เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเพียงผู้เดียว และเป็นมารดาผู้แทนโดยธรรม เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๒๘ นายสมพร คำชมภู อยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวลัคณา ประสงค์เจริญ ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น มีบุตรร่วมกัน ๓ คน คือ นายเก่งหรือวรุจน์ คำชมภู นายธนวัฒน์ คำชมภู ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ร้อง โดยปรากฏในเอกสารทะเบียนคนเกิดว่าทั้งสาม เป็นบุตรนายสมพร มีหลักฐานว่านายสมพรเป็นผู้แจ้งการเกิด ระบุในทะเบียนบ้านของทั้งสามคนในช่องบิดา ผู้ให้กำเนิด คือนายสมพร คำชมภู มีพฤติการณ์ที่บุคคลทั่วไปรู้กันตลอดมาว่าทั้งสามเป็นบุตรนายสมพร เช่น ให้ใช้นามสกุล ให้ความอุปการะเลี้ยงดู แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตร ให้การศึกษาอบรม ระหว่างมีชีวิต นายสมพรได้เป็นลูกจ้าง เข้าทำงานรับจ้าง ขับรถแท็กซี่ กับบริษัท กิตติสุนทร จำกัด และได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม นายสมพรและนายจ้างได้ชำระเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานีเรื่อยมา ต่อมานายสมพรได้ลาออกจากงานดังกล่าว โดยได้ส่งเงินประกันสังคมตาม มาตรา ๓๔ เรื่อยมา โดยบิดา มารดาของนายสมพรถึงแก่ความตายไปก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมพร ได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุโรคเส้นนิชฐานภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน หลังจากนายสมพรตาย ฝ่ายผู้ร้อง ไปติดต่อยื่นแบบคำขอรับประโยชน์เงินทดแทนกรณีตายของนายสมพรที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงแนะนำผู้ร้อง ให้มายื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายสมพรเสียก่อนจึงจะ ดำเนินการให้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งว่านายธีรเมธ คำชมภู เป็นบุตรโดยชอบด้วย กฎหมายของนายสมพร คำชมภู

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศรี)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี